

MỘT CHIẾN DỊCH “AN ỦI CHÚA”, CÓ NÊN...? THỬ ĐỀ NGHỊ MỘT NỘI DUNG

Ý NGHĨA

Hiện Chúa bị lăng mạ nặng nề, nhất là trên net vì thanhnhacngaynay@yahoo.com nhận được nhiều email, địa chỉ trang web, tài liệu... chứa nội dung chửi rửa thô tục và mạo phạm không thể tả! Lúc này điều con cái có thể làm cho THIÊN CHÚA, CHA mình là ca ngợi mong át đi tiếng lăng nhục kia, để Chúa bớt phiền não. Khi một người bị chửi oan là bạn, chúng ta còn cảm thương và nói đôi lời an ủi, nay người bị chửi oan đó chính là THIÊN CHÚA, CHA chúng ta, chúng ta lặng im sao đành!

MỤC ĐÍCH

An ủi Chúa. Đừng nghĩ Chúa quá quyền phép và cao vời nên không cần được an ủi. Không! Vì *kiểu giả dị ô (sạch quá dễ dơ)* và vì nếu Người cần phải được ca tụng hẳn cũng cần phải được an ủi.

PHƯƠNG THỨC

Mỗi cá nhân mỗi gia đình hay mỗi tập thể ngay từ bây giờ:

- Mỗi ngày 4 lần 6g sáng – 12g trưa – 6g chiều – 10g tối, (nếu không, thì bất kỳ lúc nào nhớ) hiệp chung ý, hòa chung giọng hát bất kỳ bài thánh ca nào mình thuộc có nội dung ca ngợi Chúa ví dụ *Ca lên đi, Đến muôn đời, Tán tụng hồng ân, Con sẽ ca ngợi Chúa, Tình yêu Thiên Chúa...*
- Đọc thêm một lời nguyện tự tác, hoặc theo công thức sau đây: “*Lạy Chúa! Xin đừng phiền não! Vì còn có chúng con vâng một lòng hiếu thảo, kính yêu, thần phục và phụng thờ Chúa. Xin đừng chấp những người con do không biết đã làm Chúa buồn. Xin ban ơn cho những anh chị em ấy sớm hiểu ra để cùng chúng con ca ngợi Chúa. Amen*”.
- Ngoài ra, qua điện thoại di động (nhắn tin), qua email (thêm vào trước hay sau thông tin), qua gặp gỡ đối diện hay điện thoại, thư gửi bưu điện, trên website (thay câu chào hỏi): hãy thốt lên trước tiên: “*Chúc tụng Chúa đi!*”, hoặc “*Cantáte!*”, “*Magnificat*” hay .
- Bạn có sáng kiến gì khác, cứ làm... rồi chia sẻ cho chúng tôi biết để bắt chước bạn.

THỜI GIAN

Bắt đầu chiến dịch ngay từ hôm nay cho tới khi phát lệnh ngưng chiến dịch trên nguyệt san THÁNH NHẠC NGÀY NAY cũng tại địa điểm này.

NGƯỜI THAM GIA

Nguyệt san THÁNH NHẠC NGÀY NAY trân trọng và tha thiết kính mời hết mọi Kitô hữu, đừng nghĩ Chúa quá cao siêu mà bỏ mặc Người, nhưng thật ra Người nhạy cảm hơn chúng ta gấp ngàn lần, Người khóc trước khi con cái buồn, Người cười trước khi con cái vui, Người âu lo trước khi con cái lâm cảnh hoạn nạn, Người bao bọc chăm sóc con cái hơn cả con cái nghĩ. Người muốn chúng ta ca ngợi Người thì tất yếu Người rất cần chúng ta an ủi.

LIÊN LẠC

Muốn chứng tỏ mình tham gia, xin nhắn tin, điện thoại, email, nhắn gửi hay thư gửi bưu điện... rằng “*Tôi ở ... xin tham gia*”. Chúng tôi sẽ tổng kết số người hàng tháng chỉ với mục đích phấn khởi và cổ vũ nhau.